



ที่ นร ๐๒๐๘/ว ๑๔๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง มาตรการรับเงินประจำตำแหน่งในช่วงปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมใหม่

เรียน กระทรวง ทบวง กรม

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้เสนอมาตรการรับเงินประจำตำแหน่งในช่วงปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมใหม่ เพื่อให้การปฏิรูประบบราชการเป็นไปอย่างราบรื่น ลดผลกระทบของข้าราชการในเรื่องรายได้และสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินประจำตำแหน่งและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่จะรักษาสิทธิประโยชน์ของข้าราชการตามควร โดยเห็นควรมีมาตรการดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีการยุบเลิกงานบูรรวมงานหรือปรับปรุงการจัดส่วนราชการที่มีผลกระทบต่อสิทธิการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการเห็นควรมีมาตรการพิเศษเป็นช้อยกเว้นในช่วงปรับตัวและทยอยแก้ปัญหาให้หมดไปโดยเร็วที่สุด ให้ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ให้ส่วนราชการพิจารณาจัดอัตราค่าล่วงเวลาของข้าราชการที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งในโครงสร้างใหม่ให้มากที่สุด

๑.๒ กรณีไม่อาจจัดบุคคลดังกล่าวลงในตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งได้ให้กำหนดเป็นมาตรการชั่วคราวให้ข้าราชการที่ได้รับผลกระทบจากการยุบเลิกงานหรือการบูรรวมงานหรือการรวมงานของกองเป็นสำนักได้รับสิทธิประโยชน์เท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับเดิมต่อไปเป็นการเฉพาะตัวไม่เกิน ๑ ปี ทั้งนี้ มีเงื่อนไขให้เร่งรัดจัดบุคคลดังกล่าวเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งโดยเร็วภายใน ๑ ปี

๑.๓ กรณีผู้ที่เข้ารับการพัฒนาจากศูนย์พัฒนาและถ่ายโอนบุคลากรภาครัฐเพื่อรอการย้ายไปปฏิบัติงานในตำแหน่งใหม่ ให้ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งยังคงได้รับสิทธิประโยชน์เท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่เดิมเป็นการเฉพาะตัวไม่เกิน ๖ เดือน


ทั้งนี้ มอบให้สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงการคลังพิจารณากำหนดให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเท่ากับจำนวนเงินประจำตำแหน่งตามสิทธิที่เคยได้รับอยู่เดิมดังกล่าว โดยไม่ต้องแก้ไขพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่ง

๒. กรณีตำแหน่งผู้บริหารส่วนราชการที่ไม่มีฐานะเป็นกรมซึ่งเป็นตำแหน่งใหม่ขึ้นให้เตรียมการแก้ไขมาตรา ๓ ของพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อรองรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงที่กำหนดเพิ่มขึ้นตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ทั้งนี้ ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปดำเนินการตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาที่แก้ไขและดำเนินการต่อไป เมื่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีผลใช้บังคับ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๕ เห็นชอบมาตรการรับเงินประจำตำแหน่งในช่วงปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมใหม่ ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิษณุ เครืองาม)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๔๐ ๓๐๐๐ ต่อ ๓๐๖ - ๗

๐ ๒๒๔๐ ๓๐๕๕

โทรสาร ๐ ๒๒๔๐ ๓๐๕๔